



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

.. ข่าวเด่นในฉบับ ..

➔ การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย
กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ประมวลภาพ และสรุปเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์”
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์”



สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา ๒๕๕๔

คณะ	เหรียญทอง	เหรียญเงิน	เหรียญทองแดง	รวม
ครุศาสตร์	๖	๔	๓	๑๓
วิทยาการจัดการ	๕	๗	๑	๑๓
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๕	๒	๗	๑๔
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓	๓	๙	๑๕
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๒	๓	๓	๘
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	-	๒	๓	๕
คณะ	๒๑	๒๑	๒๖	๖๘

การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยกับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

โดย.. ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผม และ ดร.อรรถพล นาขวา รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เดินทางไปประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๔ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จัดขึ้นที่ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

สาระสำคัญตลอดเวลา ๒ วันเต็มนั้น วันแรกเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลกอาเซียน และประเทศไทย” โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ต่อด้วยการอภิปรายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยกับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” โดย รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คุณหญิงจันทร์ เลหาพันธ์ นายกสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์คลีนิค นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเสวนาโต๊ะกลม ๓ เรื่อง คือ

- ๑) มหาวิทยาลัยอาเซียนต่อประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา (การปรับโครงสร้างและหลักสูตรการศึกษา)
- ๒) ต่อประเด็นเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา และการสื่อสาร
- ๓) ต่อประเด็นเกี่ยวกับการวิจัย และการถ่ายทอด เทคโนโลยี

วันที่สอง ช่วงเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองอธิบดีกรมอาเซียน และการอภิปรายเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน” โดย ผู้ช่วยทูตทางการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนประจำประเทศไทย ๔ ท่าน

ในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายเรื่อง “วิสัยทัศน์ของผู้นำอุดมศึกษาไทยต่อการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.เป็รื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มทร.)

สาระที่ได้จากการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาทุกระดับของประเทศไทย โดยเฉพาะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพราะในปี พ.ศ.๒๕๕๘ การรวมตัวกันของ ๑๐ ชาติอาเซียน เป็นประชาคมอาเซียนจะมีผลทางกฎหมายแล้ว ทุกชาติสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั่นก็หมายความว่าเรามีเวลาเตรียมตัวเพียง ๓ ปีเศษเท่านั้น ถ้ามหาวิทยาลัยของเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และมีหน้าซ้ำอาจสูญเสียโอกาสและประโยชน์ที่ควรจะได้รับเสียจนตามไม่ทันคนอื่น

ส่วนรายละเอียดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนั้นไม่สามารถนำมาเสนอในที่นี้ได้ทั้งหมด เอาเป็นว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแน่ ๆ ได้แก่ หลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อประชากรอาเซียน ๖๐๐ ล้านคน การผลิตบัณฑิตที่ไม่ใช่ตอบสนองตลาดแรงงานไทยเท่านั้น แต่ต้องตอบสนองต่อตลาดแรงงานของชาติอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเปิด-ปิด ภาคเรียนให้ตรงกันทั้ง ๑๐ ชาติ สัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาที่ต้องมีชาวต่างชาติมากขึ้น มีโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้ง ๑๐ ชาติ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ฯลฯ

ดังนั้นขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่านจงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพวกเราโดยตรง หากมีรายละเอียดและความคืบหน้า ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการจะได้มานำเสนอให้ท่านได้รับทราบต่อไป

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ “พิบูลเกมส์”

ปิดฉากไปแล้วด้วยความเรียบร้อย สวยงาม ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย แต่นักศึกษาทุกคน ทุกคณะ ต่างได้แสดงความสามารถ ทางด้านกีฬาอย่างน่าภาคภูมิใจ ด้วยน้ำใจนักกีฬา **รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย** และใช้วีธีเสียได้อย่างพร้อมเพียง สง่างาม ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ **“พิบูลเกมส์”** เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา สำหรับผลการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท มีดังนี้

ชนิดกีฬา	ชนะเลิศ	รองชนะเลิศอันดับ ๑	รองชนะเลิศอันดับ ๒
เบตอง ทีมชาย	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	วิทยาการจัดการ	มนุษยศาสตร์ฯ
เบตอง ทีมหญิง	วิทยาศาสตร์ฯ	เทคโนโลยี การเกษตร	มนุษยศาสตร์ฯ
เบตอง ชายเดี่ยว	วิทยาการจัดการ	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ครุศาสตร์
เบตอง หญิงเดี่ยว	มนุษยศาสตร์ฯ	วิทยาการจัดการ	วิทยาศาสตร์ฯ
เบตอง ชายคู่	วิทยาการจัดการ	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ
เบตอง หญิงคู่	วิทยาศาสตร์ฯ	มนุษยศาสตร์ฯ	ครุศาสตร์
เบตอง คู่ผสม	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	วิทยาการจัดการ	วิทยาศาสตร์ฯ
สรุปชนะเลิศถ้วยรวมเบตอง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ			
ฟุตซอล ทีมชาย	ครุศาสตร์	มนุษยศาสตร์ฯ	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
ฟุตซอล ทีมหญิง	ครุศาสตร์	วิทยาการจัดการ	มนุษยศาสตร์ฯ
เซปักตะกร้อ ทีมชาย	ครุศาสตร์	เทคโนโลยี การเกษตร	มนุษยศาสตร์ฯ
เซปักตะกร้อ ทีมหญิง	ครุศาสตร์	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	วิทยาศาสตร์ฯ
บาสเกตบอล ทีมชาย	มนุษยศาสตร์ฯ	วิทยาการจัดการ	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
บาสเกตบอล ทีมหญิง	มนุษยศาสตร์ฯ	วิทยาการจัดการ	วิทยาศาสตร์ฯ
วอลเลย์บอล ทีมชาย	วิทยาศาสตร์ฯ	ครุศาสตร์	มนุษยศาสตร์ฯ
วอลเลย์บอล ทีมหญิง	มนุษยศาสตร์ฯ	ครุศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว	ครุศาสตร์	วิทยาการจัดการ	เทคโนโลยี การเกษตร / วิทยาศาสตร์
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว	วิทยาการจัดการ	ครุศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ / เทคโนโลยี การเกษตร
เทเบิลเทนนิส ชายคู่	ครุศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ	มนุษยศาสตร์ฯ / ครุศาสตร์
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่	วิทยาการจัดการ	วิทยาศาสตร์ฯ	ครุศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ฯ
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม	วิทยาการจัดการ	ครุศาสตร์	วิทยาศาสตร์ฯ / เทคโนโลยี การเกษตร
สรุปชนะเลิศถ้วยรวมเทเบิลเทนนิส ได้แก่ วิทยาการจัดการ			
ฟุตบอล	มนุษยศาสตร์ฯ	วิทยาศาสตร์ฯ	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม

มรพส. รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.

มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเรื่อง **รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.** ทั้งนี้ กรรมการ ก.พ.อ. ในส่วนของกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกกันเองของข้าราชการฯ ตามมาตรา ๖๗(๕) และ (๖) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.อ. ได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๑ คน เพื่อไปคัดเลือกกันเองให้ได้จำนวน ๔ คน เป็นกรรมการ ก.พ.อ.

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรพส. ที่ประสงค์จะสมัครฯ ให้ติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารทีปวิชัย

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ และให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรพส. ลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินหนึ่งคน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีที่ตนเองสังกัด ส่วนผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกที่ไม่ได้สังกัดคณะ ให้ลงคะแนนคัดเลือก ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารทีปวิชัย

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี ! จำนวน ๒ ฐาน (MULS Global) และ BioOne

ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ แจ้งให้ทราบว่า บริษัท บูค โปรโมชันแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ทำการเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒ ฐาน คือ

๑.) **Muse Global** เป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยต่างๆ ได้หลายฐานพร้อมกัน ภายในหน้าจอการสืบค้นเดียวเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลของอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย **โดยสามารถเข้าใช้ Muse Global ได้ที่** <http://museapp.libraryforce.com/muse/logon/igpt065/default.html>

๒.) **ฐานข้อมูล BioOne** ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมวารสารด้านชีวภาพระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๖๗ ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์มากกว่า ๑๒๕ สำนักพิมพ์ **โดยเข้าใช้ผ่านทางเว็บไซต์** www.bioone.org

สำนักวิทยบริการฯ จึงขอเชิญทดลองใช้งานและหากสนใจเข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถจองเวลาอบรมได้ที่ระบบการจองออนไลน์เพื่อขออบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และอบรมการใช้ห้องสมุด ที่เว็บไซต์ <http://202.29.80.66/~databaseonline/> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร ๑ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖ (สถิติการใช้งานฐานข้อมูลจะมีผลต่อการพิจารณาการบอกรับฐานข้อมูลในงบประมาณ ๒๕๕๕) สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร.๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖ e-mail : khomgun@psru.ac.th

ที่ปรึกษา : ผศ.สมบัติ พรหมเสน / บรรณารักษ์ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณารักษ์ : จิตตรี จันทน์แย้มสงค์, นิธิศ ประสงค์ดี